

บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯและบริษัทย่อย

บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2535 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพิมพ์วงจร โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 125-125/1, 1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 677 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟกเจอเรอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 115/2 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายแผ่นพีวีซีและลามิเนต ให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่ง (บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด)

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 117 - 118 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 100/61 อาคารว่องวานิช ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนขายในประเทศให้กับบริษัทฯและบริษัทในเครือ

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 100/61 อาคารว่องวานิช ชั้น 21 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการในการวางระบบและให้การสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์

1.2 วิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

วิฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโลก โดยจะเห็นได้จากการลดลงอย่างมากของราคาหุ้นทั่วโลก ภาวะการดึงตัวของตลาดสินเชื่อบริโภคที่ลดลง การถดถอยของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง วิฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ของผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้ใช้ความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าสถานะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสู่สภาวะปกติเมื่อใด งบการเงินนี้จัดทำบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และประมาณการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามงบการเงินนี้อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

จากวิฤตการณ์ดังกล่าวบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้า ส่งผลให้บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้หยุดดำเนินการผลิตสินค้าเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 และย้ายการผลิตทั้งหมดมายังบริษัทฯและบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ดำเนินการติดต่อกับลูกค้าหลายรายเพื่อเพิ่มปริมาณสั่งซื้อในอนาคต และวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงโรงงานของบริษัทย่อยที่หยุดดำเนินการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับการผลิตสินค้าที่หลากหลายขึ้นในอนาคต ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวจะสามารถกลับมาดำเนินการเป็นปกติในอนาคตได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงจัดทำงบการเงินที่แนบมานี้ตามหลักการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ โดยถือว่าการขายหรือเรียกคืนสินทรัพย์และการจ่ายชำระหนี้สินจะเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยไม่คาดว่าจะมีการหยุดชะงักของการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย

2. เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	อัตรการถือหุ้น (ร้อยละ)		ร้อยละของสินทรัพย์ที่ รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ร้อยละของรายได้ที่ รวมอยู่ในรายได้รวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2551	2550	2551	2550	2551	2550
	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ					
บริษัท เค ซี อี อินเทอร์เน็ต จำกัด	94.99	94.99	6	9	13	15
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	100.00	100.00	56	54	50	50
บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟกเจอร์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 52.00 และ บริษัท เค ซี อี อินเทอร์เน็ต จำกัด ร้อยละ 19.20)	70.24	70.24	9	9	2	2
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด	60.00	60.00	1	1	3	1
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด	49.00	-	-	-	-	-

- ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้อำนาจ (วันที่ บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
- จ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม

จ) มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ต่ำกว่าส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้ที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้นได้แสดงไว้เป็น “ค่าความนิยมติดลบ” ภายใต้อินทรีย์ไม่หมุนเวียนในงบดุลรวม ซึ่งบริษัทฯ จะประเมินมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุนอีกครั้ง หากกิจการที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนปี 2551 เข้ากำไรสะสม

2.3 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 กำหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)	สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)	ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)	สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 51	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำหรับปีปัจจุบัน ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4.1

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 กำหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

4.1 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทฯ จะไม่ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนปี 2551 อีกต่อไป แต่บริษัทฯ จะพิจารณาประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของบริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุนอีกครั้งก่อนรับรู้ค่าความนิยมติดลบเข้ากำไรสะสม ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่าดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจและจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุน ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลขาดทุนจากการลงทุนดังกล่าวเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงรับรู้ค่าความนิยมติดลบจำนวน 7.2 ล้านบาท เข้ากำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งจำนวน

4.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาตราสารอนุพันธ์ของบุคคลเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบสำหรับสัญญาที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกที่จะไม่นำการบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ในงบกำไรขาดทุนและสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เข้างบกำไรขาดทุนดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินเฉพาะ	
	งบการเงินรวม	กิจการ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง	74,782,579	16,545,304
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	220,908,485	84,539,536
	<u>295,691,064</u>	<u>101,084,840</u>

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

ก) ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ข) รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ค) ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ง) เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์อายุหนี้และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบดุล รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

5.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบริษัทและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.5 สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัย

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่และอุปกรณ์โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัยจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

5.6 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของหลักทรัพย์ดังกล่าว จะบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน ต้นทุนของเงินลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- ง) หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงตามราคาทุนซึ่งเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะบันทึกเข้าไปในส่วนของผู้ถือหุ้น

5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและโรงงาน	-	20 - 25 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	-	5 - 20 ปี
ส่วนปรับปรุงโรงงานและสำนักงาน	-	5 - 20 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	5 - 10 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างทาง และระหว่างติดตั้ง

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ได้มา ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มานอกเหนือจากการรวมธุรกิจวัดมูลค่าด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 5 และ 10 ปี

5.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

5.11 สัญญาเช่าซื้อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงสุทธิจากดอกเบี้ยเช่าซื้อ เจ้าหนี้เช่าซื้อที่มีระยะเวลาผ่อนชำระตามงวดในสัญญา สินทรัพย์ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อจะบันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยในราคาเงินสด และจดทะเบียนโอนเป็นของบริษัทฯและบริษัทย่อยเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยผ่อนชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว

5.12 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

5.13 หุ้นสามัญซื้อคืน

หุ้นสามัญซื้อคืนแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนและแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้น หากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทฯจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนให้หมดก่อนแล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

5.14 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

5.15 ภาษีเงินได้

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

5.16 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.17 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปีบัญชี กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

สัญญาใช้สิทธิเลือกซื้อขายสินค้าและเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯและบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาใช้สิทธิเลือกซื้อขายสินค้าและเงินตราต่างประเทศ โดยผู้ขายจะให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อ (สิทธิเลือกซื้อ) หรือขาย (สิทธิเลือกขาย) สินค้าหรือเงินตราต่างประเทศตามราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯและบริษัทย่อยตกลงทำสัญญาดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าธุรกรรมของสัญญาสิทธิเลือกซื้อขายสินค้าและของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากสินค้าเสื่อมสภาพและราคาตลาดที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ

มูลค่าธุรกรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่าธุรกรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าธุรกรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อฝ่ายบริหารเห็นว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นการถาวรแล้ว การพิจารณาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน

7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

รายการกิจกรรมลงทุน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	403,863,719	318,103,268	193,230,128	263,740,884
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(1,121,495)	-	(19,378,695)	-
บวก(หัก):				
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและ อุปกรณ์	(103,340,524)	(209,345,797)	(19,932,778)	(153,109,160)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	(473,196)	(5,273,423)
เจ้าหนี้ตัวเงินจ่ายทรัพย์สิน	(117,545,115)	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(181,788,333)	(105,627,533)	(171,726,324)	(105,358,301)
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำทรัพย์สิน	(1,097,830)	(3,118,404)	(1,097,830)	-
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของ เครื่องจักรและอุปกรณ์	(91,917)	-	-	-
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขาย สินทรัพย์ถาวร	-	-	18,257,200	-
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร	1,121,495	-	1,121,495	-
อื่น ๆ	-	(11,534)	-	-
	-	-	-	-

8. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่ค้ำประกันจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังต่อไปนี้

อายุหนี้ที่ค้ำประกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
(หน่วย: บาท)				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	412,697,269	416,623,641	262,722,851	222,528,754
ค้ำประกัน				
ไม่เกิน 3 เดือน	58,780,959	105,797,248	148,637,593	53,519,803
3 - 6 เดือน	2,751,998	2,579,766	485,497	-
6 - 12 เดือน	-	383,494	-	375,646
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	-	1,287,958	-	36,618
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	474,230,226	526,672,107	411,845,941	276,460,821
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	713,419,524	1,355,432,980	209,446,309	393,500,515
ค้ำประกัน				
ไม่เกิน 3 เดือน	156,030,315	94,344,264	55,359,046	35,871,371
3 - 6 เดือน	12,487,934	10,362,734	6,689,038	2,442,566
6 - 12 เดือน	322,279	11,781,678	322,279	2,813,492
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	715,482	1,950,298	715,482	1,824,120
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	882,975,534	1,473,871,954	272,532,154	436,452,064
รวมลูกหนี้การค้า	1,357,205,760	2,000,544,061	684,378,095	712,912,885
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,540,200)	(2,420,485)	(4,260,556)	(2,357,396)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,352,665,560	1,998,123,576	680,117,539	710,555,489

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	2551	2550	2551	2550	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
<i>(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)</i>					
ขายสินค้า	-	-	576.5	300.0	ราคาตลาดและราคาที่ตกลงร่วมกันของงานสั่งทำแต่ละผลิตภัณฑ์
ค่าขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	25.3	0.3	ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกำไรและราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้อื่น	-	-	12.9	0.2	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้า	-	-	1,051.1	927.2	ราคาตลาดและราคาที่ตกลงร่วมกันของงานสั่งทำแต่ละผลิตภัณฑ์
ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	13.1	37.2	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ขายสินค้า	1,671.5	1,833.5	603.6	604.6	ราคาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันและเงื่อนไขการขายเช่นเดียวกัน
ค่าขายสินทรัพย์ถาวร	-	20.4	-	-	ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกำไรและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	226.3	236.4	70.2	83.4	ราคาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันและเงื่อนไขการซื้อเช่นเดียวกัน
ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	0.9	23.7	0.6	2.4	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่านายหน้าจ่าย	67.1	47.6	22.5	23.3	อัตราที่ตกลงกันซึ่งเป็นอัตราทั่วไปสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ดอกเบี้ยรับ	29.9	29.9	29.9	29.9	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	-	-	233,962,850	73,789,592
บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟกเจอเรอร์ จำกัด	-	-	5,611,436	1,515,678
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	5,175,440	5,092,617
บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	215,414	21,831,476
รวมลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย	-	-	244,965,140	102,229,363
บริษัทร่วม				
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด	402,494,262	474,563,257	132,735,147	146,830,692
บริษัท เคซีอี ดิงคโพร่ ฟิทีอี จำกัด	71,735,964	52,108,850	34,145,654	27,400,766
รวมลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม	474,230,226	526,672,107	166,880,801	174,231,458
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	474,230,226	526,672,107	411,845,941	276,460,821
ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	-	-	18,166,747	8,904
บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	1,092,624	-
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	72,765	8,000
รวมลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	19,332,136	16,904
บริษัทร่วม				
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด	538,331	-	-	-
บริษัท เคซีอี ดิงคโพร่ ฟิทีอี จำกัด	23,045	336	-	-
รวมลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม	561,376	336	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท อวาตา ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น				
เงินให้กู้ยืม	399,235,126	399,235,126	399,235,126	399,235,126
ดอกเบี้ยค้างรับ	301,169,468	271,226,834	301,169,468	271,226,834
	700,404,594	670,461,960	700,404,594	670,461,960
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(700,404,594)	(670,461,960)	(700,404,594)	(670,461,960)
	-	-	-	-
รวมลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	561,376	336	19,332,136	16,904

บริษัทฯ ไม่ได้รับชำระหนี้จากบริษัท อวาทา ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทรวม
 แห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 399 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการฟ้องร้องบริษัท
 ดังกล่าวต่อศาลในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ในงบดุล บริษัทฯ บันทึกรายการหนี้สินที่เกิดจาก
 การค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและได้ตั้ง
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าวและรายการค้างรับอื่น ๆ จากบริษัทดังกล่าวทั้ง
 จำนวน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	-	-	212,892,349	251,855,678
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	-	-	128,747,647	82,968,607
บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	48,397,474	3,507,609
รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย	-	-	390,037,470	338,331,894
บริษัทร่วม				
บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด	49,093,414	51,264,377	20,604,806	14,480,307
รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม	49,093,414	51,264,377	20,604,806	14,480,307
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	49,093,414	51,264,377	410,642,276	352,812,201
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	20,398,745	778,408
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	-	-	191,100	4,911,223
รวมเจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากบริษัทย่อย	-	-	20,589,845	5,689,631
บริษัทร่วม				
บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด	11,300,858	9,155,383	2,795,473	2,170,946
รวมเจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากบริษัทร่วม	11,300,858	9,155,383	2,795,473	2,170,946
รวมเจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	11,300,858	9,155,383	23,385,318	7,860,577

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 57.1 ล้านบาท และ 55.9 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 28.1 ล้านบาท และ 30.4 ล้านบาท ตามลำดับ)

การรับประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการรับประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.4

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม							
	ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ							
	ราคาทุน		ลดราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าสุทธิ				สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
	2551	2550	ที่จะได้รับ		สินค้ำเสื่อมคุณภาพ		2551	2550
สินค้ำสำเร็จรูป	334,739,662	295,267,443	(26,552,852)	(9,108,100)	(12,456,753)	(6,023,707)	295,730,057	280,135,636
งานระหว่างทำ	304,788,077	434,467,075	-	-	(527,695)	-	304,260,382	434,467,075
วัตถุดิบ	323,463,091	466,785,436	(22,383,415)	-	(6,588,580)	(1,886,583)	294,491,096	464,898,853
วัสดุสิ้นเปลือง	243,817,790	264,216,713	-	-	(12,748,677)	(11,654,354)	231,069,113	252,562,359
อะไหล่และอุปกรณ์	224,609,116	207,189,884	-	-	-	-	224,609,116	207,189,884
สินค้ำระหว่างทาง	24,918,198	72,069,515	-	-	-	-	24,918,198	72,069,515
รวม	1,456,335,934	1,739,996,066	(48,936,267)	(9,108,100)	(32,321,705)	(19,564,644)	1,375,077,962	1,711,323,322

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ							
	ราคาทุน		ลดราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าสุทธิ				สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
	2551	2550	ที่จะได้รับ		สินค้ำเสื่อมคุณภาพ		2551	2550
สินค้ำสำเร็จรูป	90,977,275	75,010,922	(10,146,482)	(4,461,161)	(1,275,961)	(168,954)	79,554,832	70,380,807
งานระหว่างทำ	112,020,436	141,904,345	-	-	-	-	112,020,436	141,904,345
วัตถุดิบ	61,234,288	94,194,945	-	-	(1,088,030)	(608,880)	60,146,258	93,586,065
วัสดุสิ้นเปลือง	110,225,766	107,792,156	-	-	(11,599,707)	(10,456,069)	98,626,059	97,336,087
อะไหล่และอุปกรณ์	77,224,113	63,834,735	-	-	-	-	77,224,113	63,834,735
สินค้ำระหว่างทาง	3,669,565	11,961,259	-	-	-	-	3,669,565	11,961,259
รวม	455,351,443	494,698,362	(10,146,482)	(4,461,161)	(13,963,698)	(11,233,903)	431,241,263	479,003,298

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน-สุทธิ	
	2551	2550	2551 ร้อยละ	2550 ร้อยละ	2551	2550	2551	2550	2551	2550
บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	100,000,000	100,000,000	94.993	94.993	172,499,000	172,499,000	-	-	172,499,000	172,499,000
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟกเจอร์ จำกัด	250,000,000	250,000,000	52.00	52.00	157,710,310	157,710,310	-	-	157,710,310	157,710,310
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	1,150,000,000	1,150,000,000	100.00	100.00	1,150,000,000	1,150,000,000	(563,271,135)	(563,271,135)	586,728,865	586,728,865
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด	3,600,000	3,600,000	60.00	60.00	2,160,000	2,160,000	-	-	2,160,000	2,160,000
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด	3,000,000	-	49.00	-	1,470,000	-	-	-	1,470,000	-
รวม					1,483,839,310	1,482,369,310	(563,271,135)	(563,271,135)	920,568,175	919,098,175

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 216,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 2.16 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คอนสแตน พีทีอี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ปิดบริษัท โดยบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการชำระบัญชีภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2550

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด จำนวน 147,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 1.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมการกำหนดนโยบายและการบริหารงานในบริษัทนี้

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: บาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งใน ประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2551 ร้อยละ	2550 ร้อยละ	2551	2550	2551	2550
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด	ตัวแทนขายใน ต่างประเทศให้ กับ บริษัทฯและบริษัท ในเครือ	สหรัฐอเมริกา	48.75	48.75	643,633	643,633	59,487,226	56,461,901
บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด	ตัวแทนขายใน ต่างประเทศให้ กับ บริษัทฯและบริษัท ในเครือ	สิงคโปร์	47.77	47.77	4,201,138	4,201,138	27,606,377	25,711,155
รวม					4,844,771	4,844,771	87,093,603	82,173,056

(หน่วย: บาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	2551 ร้อยละ	2550 ร้อยละ	2551	2550
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด	25.00	25.00	321,816	321,816
บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด	24.50	24.50	2,100,569	2,100,569
รวม			2,422,385	2,422,385

(หน่วย: บาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจาก			
	เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		เงินปันผลรับระหว่างปี	
	2551	2550	2551	2550
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด	1,014,431	1,458,266	-	-
บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด	951,003	3,230,649	-	-
รวม	1,965,434	4,688,915	-	-

สำหรับปี 2551 และ 2550 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสองแห่งข้างต้นคำนวณจากงบการเงิน ซึ่งยังมีได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทร่วมทั้งสองแห่งดังกล่าวอยู่ในต่างประเทศ และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้น รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงิน

12.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับ		กำไรสุทธิสำหรับปี	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2551	2550	2551	2550	2551	2550	2551	2550	2551	2550
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด	50,000 เหรียญสหรัฐ	50,000 เหรียญสหรัฐ	521,061	586,706	390,192	479,684	1,494,523	1,645,420	2,315	13,595
บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด	500,000 เหรียญสิงคโปร์	500,000 เหรียญสิงคโปร์	237,548	159,397	185,493	110,905	612,518	630,708	1,819	6,153

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม										
	ที่ดิน	อาคาร และโรงงาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	ส่วนปรับปรุง โรงงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง สำนักงาน	ยานพาหนะ	โรงงานและ ส่วนปรับปรุง โรงงานระหว่าง ก่อสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ ระหว่าง ติดตั้ง	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ระหว่างทาง	รวม
ราคาทุน											
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่เลข รายงานไว้	404,790,982	630,879,339	6,892,200,527	135,787,784	532,547,098	12,523,883	40,794,781	1,065,605	423,804,207	66,816,357	9,141,210,563
จัดประเภทรายการใหม่ - โอน ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(16,611,404)	-	(26,873,103)	-	-	-	-	-	(43,484,507)
31 ธันวาคม 2550 - ภายหลังการ จัดประเภทรายการใหม่	404,790,982	630,879,339	6,875,589,123	135,787,784	505,673,995	12,523,883	40,794,781	1,065,605	423,804,207	66,816,357	9,097,726,056
ซื้อเพิ่ม	-	-	25,865,910	17,227,408	14,084,779	3,152,794	18,492,820	12,858,059	868,166,613	15,328,908	975,177,291
โอนเข้า (โอนออก)	-	51,141,546	602,304,463	54,126,314	44,905,395	3,341,053	-	(9,801,199)	(663,872,307)	(82,145,265)	-
จำหน่าย	-	-	(57,703,870)	(383,662)	(4,148,564)	-	(12,542,437)	-	(6,786,427)	-	(81,564,960)
31 ธันวาคม 2551	404,790,982	682,020,885	7,446,055,626	206,757,844	560,515,605	19,017,730	46,745,164	4,122,465	621,312,086	-	9,991,338,387
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่เลข รายงานไว้	-	213,813,851	2,761,886,906	58,502,657	295,769,621	8,205,017	28,434,846	-	-	-	3,366,612,898
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ สินทรัพย์ที่โอนไปเป็น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(13,921,097)	-	(19,330,238)	-	-	-	-	-	(33,251,335)
31 ธันวาคม 2550 - จัดประเภท รายการใหม่	-	213,813,851	2,747,965,809	58,502,657	276,439,383	8,205,017	28,434,846	-	-	-	3,333,361,563
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	27,672,796	428,322,323	21,242,653	57,291,359	1,188,388	6,510,733	-	-	-	542,228,252
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ สินทรัพย์ที่จำหน่ายระหว่างปี	-	-	(56,809,949)	(169,279)	(3,734,279)	-	(10,428,571)	-	-	-	(71,142,078)
31 ธันวาคม 2551	-	241,486,647	3,119,478,183	79,576,031	329,996,463	9,393,405	24,517,008	-	-	-	3,804,447,737
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
31 ธันวาคม 2550	404,790,982	417,065,488	4,127,623,314	77,285,127	229,234,612	4,318,866	12,359,935	1,065,605	423,804,207	66,816,357	5,764,364,493
31 ธันวาคม 2551	404,790,982	440,534,238	4,326,577,443	127,181,813	230,519,142	9,624,325	22,228,156	4,122,465	621,312,086	-	6,186,890,650
ปี 2550 (488.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)											546,108,256
ปี 2551 (477.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)											542,228,252

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	อาคาร และโรงงาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	ส่วนปรับปรุง โรงงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง สำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ ระหว่าง ติดตั้ง	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ระหว่างทาง	รวม
ราคาทุน										
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่เลขรายงานไว้	231,603,891	81,125,125	1,706,559,168	93,865,170	28,099,314	10,419,556	11,350,387	204,640,510	48,816,828	2,416,479,949
จัดประเภทรายการใหม่ - โอนไปเป็น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(12,242,130)	-	(2,794,181)	-	-	-	-	(15,036,311)
31 ธันวาคม 2550 - ภายหลังการจัด ประเภทรายการใหม่	231,603,891	81,125,125	1,694,317,038	93,865,170	25,305,133	10,419,556	11,350,387	204,640,510	48,816,828	2,401,443,638
ซื้อเพิ่ม	-	-	31,489,926	14,854,227	8,323,520	3,102,794	4,374,346	290,188,750	-	352,333,563
โอนเข้า (โอนออก)	-	50,450,410	316,365,000	37,080,958	4,009,853	3,341,053	-	(362,430,446)	(48,816,828)	-
จำหน่าย	-	-	(56,148,954)	-	(319,555)	-	(1,354,060)	(6,384,088)	-	(64,206,657)
31 ธันวาคม 2551	231,603,891	131,575,535	1,986,023,010	145,800,355	37,318,951	16,863,403	14,370,673	126,014,726	-	2,689,570,544
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่เลขรายงานไว้	-	55,724,096	899,226,755	45,163,777	21,134,354	6,281,906	8,475,419	-	-	1,036,006,307
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(11,120,618)	-	(2,467,008)	-	-	-	-	(13,587,626)
31 ธันวาคม 2550 - จัดประเภทรายการใหม่	-	55,724,096	888,106,137	45,163,777	18,667,346	6,281,906	8,475,419	-	-	1,022,418,681
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,859,621	131,051,927	19,051,867	3,013,963	719,281	1,472,111	-	-	159,168,770
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ ที่จำหน่ายระหว่างปี	-	-	(30,734,595)	-	(307,944)	-	(717,164)	-	-	(31,759,703)
31 ธันวาคม 2551	-	59,583,717	988,423,469	64,215,644	21,373,365	7,001,187	9,230,366	-	-	1,149,827,748
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2550	231,603,891	25,401,029	806,210,901	48,701,393	6,637,787	4,137,650	2,874,968	204,640,510	48,816,828	1,379,024,957
31 ธันวาคม 2551	231,603,891	71,991,818	997,599,541	81,584,711	15,945,586	9,862,216	5,140,307	126,014,726	-	1,539,742,796
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี										
ปี 2550 (118.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)										120,447,724
ปี 2551 (154.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)										159,168,770

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,127.3 ล้านบาท และ 817.7 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 687.3 ล้านบาท และ 409.8 ล้านบาท ตามลำดับ)

- 13.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่งคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด มีเงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่ระบุในข้อตกลงไปจำหน่ายจ่ายโอน จำนอง จำนำหรือก่อภาระผูกพันใดๆ
- 13.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทย่อยได้จัดจำนองและจำนำที่ดินและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
- 13.2.1 บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดจำนองสิ่งปลูกสร้างและจำนำเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 244.7 ล้านบาท เพื่อให้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17
- 13.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำนำเครื่องจักรส่วนใหญ่เพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 และ 17
- 13.3 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่งถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ (พันบาท)	4,523	7,808	1,573	4,044
อัตราราคาตั้งขึ้นเป็นทุนของสินทรัพย์ (ร้อยละ)	2.47 - 7.50	2.13 - 7.25	3.50 - 7.50	3.50 - 7.25

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
ราคาทุน	64,425,785	43,484,507	26,063,648	15,036,311
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(38,026,657)	(33,251,335)	(14,736,955)	(13,587,626)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	26,399,128	10,233,172	11,326,693	1,448,685
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	4,828,273	5,155,161	1,149,328	1,308,617

15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบด้วย

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2551	2550	2551	2550
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	7.00 - 8.20	79,467,759	38,100,235	34,893,800	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	4.30 - 6.50	1,199,500,000	1,003,000,000	301,500,000	215,000,000
สินเชื่อเพื่อการส่งออก	4.20 - 6.00	2,465,600,000	2,147,000,000	735,500,000	612,000,000
ทรัสต์รีซีท	2.47 - 7.37	716,166,586	535,986,109	99,458,199	42,104,492
รวม		4,460,734,345	3,724,086,344	1,171,351,999	869,104,492

15.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารบางส่วนของบริษัทฯ จำกัด โดยบริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

15.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารส่วนใหญ่ของบริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำกัดโดยบริษัทฯ

15.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำกัดโดยบริษัทฯ และมีการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำนำเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นหลักประกัน

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	264,166,195	105,627,533	254,104,186	105,358,301
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(71,459,774)	(23,249,671)	(68,205,930)	(22,980,439)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	192,706,421	82,377,862	185,898,256	82,377,862

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซึ่งเพื่อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 4 ปี และเมื่อครบกำหนดสัญญาบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิขอซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในราคาตามที่กำหนดในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 – 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	84.02	204.11	288.13
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(12.56)	(11.40)	(23.96)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	71.46	192.71	264.17

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 – 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	80.35	196.89	277.24
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(12.15)	(10.99)	(23.14)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	68.20	185.90	254.10

17. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
	ส่วนที่เป็นสกุลเงินยูโร	87,498,356	201,331,480	43,407,824
ส่วนที่เป็นสกุลเงินบาท	866,811,770	1,176,164,770	58,000,000	-
	954,310,126	1,377,496,250	101,407,824	107,177,151
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(395,131,250)	(573,383,283)	(65,538,824)	(63,796,691)
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	559,178,876	804,112,967	35,869,000	43,380,460

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บริษัท บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเป็นเงินสกุลยูโรเป็นจำนวน 1.8 ล้านยูโรในงบการเงินรวมและ 0.9 ล้านยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2550: 4.1 ล้านยูโรในงบการเงินรวมและ 2.2 ล้านยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

ลำดับที่	วันที่ทำสัญญา	วงเงินกู้ยืม	จำนวนเงินกู้ยืมระยะยาว			เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเงินกู้ยืม		
			ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	รวม	ระยะเวลาเงินกู้	ชำระคืนเงินต้น	ชำระดอกเบี้ย
			(บาท)	(บาท)	(บาท)			
เฉพาะของบริษัทฯ								
1.	9 มิถุนายน 2549	3,500,000 ยูโร	43,407,824	-	43,407,824	3 ปี	1 เดือน	1 เดือน
2.	21 กรกฎาคม 2551	150,000,000 บาท	22,131,000	35,869,000	58,000,000	5 ปี 6 เดือน	1 เดือน	1 เดือน
รวมเงินกู้ยืมเฉพาะกิจการ			65,538,824	35,869,000	101,407,824			

ลำดับที่	วันที่ทำสัญญา	วงเงินกู้ยืม	จำนวนเงินกู้ยืมระยะยาว			เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเงินกู้ยืม		
			ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	รวม	ระยะเวลาเงินกู้	ชำระคืนเงินต้น	ชำระดอกเบี้ย
			(บาท)	(บาท)	(บาท)			
บริษัทย่อย								
บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด								
1.	6 กรกฎาคม 2549	135,000,000 บาท	33,750,000	101,250,000	135,000,000	4 ปี	3 เดือน	3 เดือน
2.	23 มกราคม 2551	120,000,000 บาท	-	92,142,000	92,142,000	5 ปี	3 เดือน	3 เดือน
			33,750,000	193,392,000	227,142,000			
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด								
1.	1 ธันวาคม 2546	3,000,000 ยูโร	34,954,656	9,135,876	44,090,532	6 ปี	3 เดือน	3 เดือน
2.	9 สิงหาคม 2547	445,500,000 บาท	104,800,000	78,700,000	183,500,000	6 ปี	3 เดือน	1 เดือน
3.	20 กันยายน 2547	704,049,700 บาท	33,169,770	-	33,169,770	4 ปี 6 เดือน	3 เดือน	1 เดือน
4.	27 ตุลาคม 2547	124,500,000 บาท	29,200,000	29,600,000	58,800,000	6 ปี	3 เดือน	1 เดือน
5.	28 กุมภาพันธ์ 2548	180,000,000 บาท	42,400,000	52,800,000	95,200,000	6 ปี	3 เดือน	1 เดือน
6.	31 ตุลาคม 2548	200,000,000 บาท	47,200,000	93,800,000	141,000,000	6 ปี	3 เดือน	1 เดือน
7.	8 สิงหาคม 2550	70,000,000 บาท	4,118,000	65,882,000	70,000,000	6 ปี	3 เดือน	1 เดือน
			295,842,426	329,917,876	625,760,302			
รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย			329,592,426	523,309,876	852,902,302			
รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯและบริษัทย่อย			395,131,250	559,178,876	954,310,126			

- 17.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯเป็นเงินกู้สกุลบาทและยูโรมีอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ลบร้อยละ 2.0 ต่อปี และ LIBOR บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี ตามลำดับ
- 17.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ลบร้อยละ 1.0 ถึง 1.25 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัทฯ และการจดจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างและจำนำเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญบางประการ เช่น ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 3: 1 และบริษัทฯและบริษัทย่อยในเครือต้องดำรงโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นโดยการถือหุ้นโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทย่อย เป็นต้น
- 17.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นเงินกู้สกุลเงินบาทและยูโรมีอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ลบร้อยละ 1 - 1.25 ต่อปี และ LIBOR บวกร้อยละ 2.0 ต่อปี ตามลำดับ เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัทฯและโดยการจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำนำเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทย่อย

18. ทุนเรือนหุ้น

18.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแต่โอนตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนและไม่มีราคาเสนอขายจำนวน 3,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 3.93 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิข้างต้นอาจถูกปรับเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ได้กำหนดในหนังสือชี้ชวน และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ ไตรมาส ในวันที่ 15 ถึง 18 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 15 ถึง 18 กันยายน 2551 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 18 มิถุนายน 2555

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีของใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน (หน่วย)	
	2551	2550
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี	2,370,000	-
บวก : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกระหว่างปี	630,000	2,370,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นปี	3,000,000	2,370,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน 3,000,000 หน่วย โดยยังไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว เนื่องจาก ณ วันที่บริษัทฯกำหนดให้สามารถใช้สิทธิได้ ราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

18.2 หุ้นสามัญซื้อคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หุ้นสามัญซื้อคืนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน (พันบาท)	6,374.6
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน (พันหุ้น)	5,999.9
ราคาเฉลี่ยหุ้นละ (บาท)	1.06
อัตราร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่บริษัทฯออก	1.29

ระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 โดยจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน การตัดหุ้นที่ซื้อคืนและการลดทุน โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯกำหนดราคาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุ้น

18.3 ตำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กตต.ชส. (ว) 2/2548 และหนังสือสภาวิชาชีพบัญชีที่ ส.สวบช. 016/2548 บริษัทมหาชนจำกัดต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินตำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน จนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี

18.4 หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย

การถือหุ้นดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสุทธิในงบการเงินรวมซึ่งมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังนี้

	2551	2550
จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย (หุ้น)	-	4,571,850
ราคาทุนของหุ้น (บาท)	-	12,962,513
ส่วนด้ามูลค่าหุ้น (บาท)	-	1,847,064
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย (บาท)	-	14,809,577

18.5 จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 หุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคำนวณดังนี้

	(หน่วย: หุ้น)	
	งบการเงินรวม	
	2551	2550
ยอดยกมา	462,497,269	314,930,000
บวก: หุ้นที่ออกใหม่ในระหว่างปี	-	78,028,720
หัก: หุ้นสามัญซื้อคืนของบริษัทฯ	(278,684)	-
: หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย	-	(4,571,850)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก	462,218,585	388,386,870
บวก: หุ้นสามัญเทียบเท่า – ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
(2551: 3,000,000 หุ้น, 2550: 2,370,000 หุ้น)	-	-
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักปรับลด	462,218,585	388,386,870

เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นสูงกว่าราคายุติธรรมถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนั้น บริษัทฯจึงคาดว่าจะไม่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหาจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าเพื่อคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

	(หน่วย: หุ้น)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550
ยอดยกมา	462,497,269	314,930,000
บวก: หุ้นที่ออกใหม่ระหว่างปี	-	78,028,720
หัก: หุ้นซื้อคืนของบริษัทฯ	(278,684)	-
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก	462,218,585	392,958,720

19. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	3,431,732,797	4,181,847,926	2,012,519,179	1,942,947,184
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	1,062,247,051	1,055,429,758	370,451,668	358,713,725
ค่าเสื่อมราคา	542,228,252	546,108,256	159,168,770	120,447,724
ค่าสาธารณูปโภค	435,543,608	437,451,261	131,964,335	123,445,941
ค่าขนส่งสินค้า	327,745,331	372,775,082	135,711,347	132,169,990
ค่าซ่อมและบำรุงรักษา	335,494,560	392,034,051	97,620,965	108,181,116
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยง	295,691,064	-	101,084,840	-
ค่านายหน้า	195,526,106	213,249,843	63,143,623	76,233,292
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ	44,325,561	(96,345,986)	20,679,884	(84,406,845)

21. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรของปี 2551 และ 2550 เนื่องจากมีผลขาดทุนทางภาษีจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง และผลขาดทุนทางภาษียกมามากกว่ากำไรสุทธิสำหรับปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2551 และ 2550 ของบริษัทย่อยสามแห่งคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟกเจอร์ จำกัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัดคำนวณขึ้นจากกำไรของส่วนงานที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน (ถ้ามี) ของบริษัทย่อยดังกล่าวหลังบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ และหักผลขาดทุนทางภาษีจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางและผลขาดทุนทางภาษียกมา

22. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

รายละเอียด	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			บริษัท เค ซี อี อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด			บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟกเจอร์ จำกัด				บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	
	1292/2539	1062/2541	1065/2543	1003/2538	1015/2543	1278(2)/2548	1099/2544	1249(1)/2545	1664(2)/2547	1176(2)/2550	1378/2543	1598(2)/2547
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	ผลิตแผ่น	ผลิตแผ่น	ผลิตแผ่น	ผลิตแผ่น	ผลิตแผ่น	ผลิตแผ่น	ผลิตผลิตภัณฑ์	ผลิตผลิตภัณฑ์	ผลิตผลิตภัณฑ์	ผลิตผลิตภัณฑ์	ผลิตแผ่น	ผลิตแผ่น
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	พิมพ์วงจร	พิมพ์วงจร	พิมพ์วงจร	พิมพ์วงจร	พิมพ์วงจร	พิมพ์วงจร	พรีเพก	ลามิเนต	พรีเพก	พรีเพกและลามิเนต	พิมพ์วงจร	พิมพ์วงจร
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ												
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	3 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	3 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	3 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	3 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	3 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	3 ปี	3 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	3 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	3 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี	7 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	7 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ รายได้จากการส่งออกของปีนั้น ๆ จะต้องไม่ต่ำกว่ารายได้จากการส่งออกเฉลี่ยสามปีซ้อนหลัง ยกเว้นสองปีแรก	ได้รับ (สิ้นสุดแล้ว)	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ (สิ้นสุดแล้ว)	ได้รับ	ไม่ได้รับ	ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ได้รับ	ไม่ได้รับ
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับกึ่งหนึ่ง	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่นำเข้าวันแรก	ได้รับ (สิ้นสุดแล้ว)	ได้รับ (สิ้นสุดแล้ว)	ไม่ได้รับ	ได้รับ (สิ้นสุดแล้ว)	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ได้รับ (สิ้นสุดแล้ว)	ได้รับ (สิ้นสุดแล้ว)
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	6 มกราคม 2539	8 สิงหาคม 2541	4 มิถุนายน 2543	15 มิถุนายน 2537	13 ตุลาคม 2542	1 กันยายน 2549	3 พฤศจิกายน 2543	1 กันยายน 2546	7 กรกฎาคม 2547	2 พฤษภาคม 2550	25 มิถุนายน 2544	1 พฤศจิกายน 2547

รายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัทฯ สำหรับปี 2551 และ 2550 เป็นรายได้ของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยสามารถจำแนกเป็นรายได้จากการส่งออกและการขายในประเทศดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2551	2550
รายได้จากการขาย		
รายได้จากการส่งออก	3,012,601,633	2,891,071,273
รายได้จากการขายในประเทศ	19,692,881	46,322,555
รวมรายได้	<u>3,032,294,514</u>	<u>2,937,393,828</u>

23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพิมพ์วงจร พรีเพกและลามิเนต โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ดำเนินการผลิตในประเทศไทย และดำเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม																
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550																
	ธุรกิจ พรีเพกและลามิเนต		ธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจร								ธุรกิจบริการ		รายการตัดบัญชีระหว่างกัน		รวม		
2551	2550	อเมริกา		ยุโรป		เอเชีย		รวม		2551	2550	2551	2550	2551	2550	2551	2550
รายได้จากภายนอก	154,199	138,701	1,417,520	1,633,058	4,454,756	4,900,339	1,640,862	1,693,313	7,513,138	8,226,710	-	-	-	-	7,667,337	8,365,411	
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1,380,718	1,447,262	-	-	-	-	1,426,271	870,940	1,426,271	870,940	13,663	-	(2,820,652)	(2,318,202)	-	-	
รายได้ทั้งสิ้น	1,534,917	1,585,963	1,417,520	1,633,058	4,454,756	4,900,339	3,067,133	2,564,253	8,939,409	9,097,650	13,663	-	(2,820,652)	(2,318,202)	7,667,337	8,365,411	
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	156,561	140,397							878,116	1,324,125	4,324	-	26,179	6,669	1,065,180	1,471,191	
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:																	
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยรับ															-	49,695	
รายได้ค่าประกันความเสียหาย															30,723	32,300	
รายได้อื่น															28,621	-	
ค่าใช้จ่ายในการขาย															169,820	131,307	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร															(678,273)	(721,151)	
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน															(405,120)	(383,371)	
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยง															(20,468)	-	
ค่าใช้จ่ายอื่น															(295,691)	-	
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน															(2,375)	(1,490)	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม															(285,350)	(294,136)	
กำไรสุทธิ															1,965	4,689	
กำไรสุทธิ															(1,567)	(10,517)	
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย															(6,635)	(21,091)	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ															(399,170)	257,426	

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสำหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เป็นดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ธุรกิจ พรีเมก และลามิเนต		ธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจร		ธุรกิจบริการ		รวม	
	<u>2551</u>	<u>2550</u>	<u>2551</u>	<u>2550</u>	<u>2551</u>	<u>2550</u>	<u>2551</u>	<u>2550</u>
สินทรัพย์ถาวร	596,333	525,044	5,588,411	5,239,320	2,147	-	6,186,891	5,764,364
สินทรัพย์อื่น	870,307	939,273	2,320,688	3,173,328	6,755	-	3,197,750	4,112,601
สินทรัพย์รวม	<u>1,466,640</u>	<u>1,464,317</u>	<u>7,909,099</u>	<u>8,412,648</u>	<u>8,902</u>	<u>-</u>	<u>9,384,641</u>	<u>9,876,965</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนไว้ในอัตราร้อยละ 4 - 8 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 20.7 ล้านบาท (2550: 19.3 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 7.6 ล้านบาท (2550: 7.6 ล้านบาท)

26. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจากกำไรของปีก่อนของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 37 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำในอนาคตที่จะต้องจ่ายตามสัญญาจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญามีดังต่อไปนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท	27,380,897	9,367,004
เหรียญสหรัฐอเมริกา	72,904	-

27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 63.0 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 28.3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยหนังสือเพื่อค้ำประกันการชำระค่าไฟฟ้า

- 27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักรเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 114.7 ล้านบาท และ 0.2 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่ารวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 89.1 ล้านบาท(เฉพาะบริษัทฯ:0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าเป็นจำนวนเงินประมาณ 23.5 ล้านบาท)
- 27.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อทุกประเภทระหว่างกันดังนี้

(หน่วย: ล้าน)

บริษัทที่ได้รับการค้าประกัน	ผู้ค้าประกัน			
	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		บริษัท เค ซี อี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	
	2551	2550	2551	2550
บริษัท เค ซี อี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด				
- สตักเงินบาท	73	212	-	-
- สตักเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	1	5	-	-
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด				
- สตักเงินบาท	3,572	3,846	-	-
- สตักเงินยูโร	1	2	-	-
บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟกเจอร์ จำกัด				
- สตักเงินบาท	135	170	-	-
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)				
- สตักเงินบาท	-	-	219	258

- 27.5 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกับบริษัทย่อยของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทร่วมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวนประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 63.9 ล้านบาท
- 27.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเจ้าพนักงานกรมสรรพากรจำนวน 4.2 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯให้การค้าประกันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินดังกล่าวต่อศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งปัจจุบันคืออยู่ระหว่างการพิจารณา และฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มีภาษีต้องเสียจากการประเมินดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯจึงมิได้บันทึกหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
- 27.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการติดตั้งและบริหารระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนเงินประมาณ 29.4 ล้านบาท

28. เครื่องมือทางการเงิน

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยยังมีตราสารอนุพันธ์นอกงบดุลเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าจำนวนมากราย และลูกหนี้ส่วนใหญ่มีความสามารถในการชำระหนี้ดี จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
		(ล้านบาท)		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	85	33	118	0.25 - 3.25
ลูกหนี้การค้า	-	1,353	1,353	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึก โดยวิธีส่วนได้เสีย	-	87	87	-
	85	1,473	1,558	
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	80	-	80	7.00 - 8.20
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4,381	-	4,381	2.47 - 7.38
เจ้าหนี้การค้า	-	866	866	-
เจ้าหนี้อื่นและเงินทรองจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	11	11	-
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์	-	116	116	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	264	-	264	5.56 - 7.79
เงินกู้ยืมระยะยาว	954	-	954	4.25 - 6.00
	5,679	993	6,672	

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
	(ล้านบาท)			
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16	15	31	0.25 - 2.00
ลูกหนี้การค้า	-	680	680	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน	-	923	923	-
	16	1,618	1,634	
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	35	-	35	7.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,136	-	1,136	3.18 - 5.50
เจ้าหนี้การค้า	-	613	613	-
เจ้าหนี้อื่นและเงินทรองจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	23	23	-
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์	-	20	20	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	254	-	254	5.85 - 7.79
เงินกู้ยืมระยะยาว	101	-	101	4.25 - 4.75
	1,526	656	2,182	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้า การซื้อวัตถุดิบ เงินกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่สำคัญ โดยจะจัดให้สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมีสัดส่วนและเงื่อนไขที่สมดุลกัน (Natural Hedging) และเน้นการสร้างกระแสเงินสดรับและจ่ายให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงตามธุรกรรมการค้า (Transaction risk) ตามสถานการณ์และการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยน เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่	
	สินทรัพย์ ทางการเงิน (พันหน่วย)	หนี้สิน ทางการเงิน (พันหน่วย)	สินทรัพย์ ทางการเงิน (พันหน่วย)	หนี้สิน ทางการเงิน (พันหน่วย)	31 ธันวาคม 2551	
					อัตราซื้อ	อัตราขาย
					(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	30,549	37,541	10,621	11,702	34.7129	35.0824
ยูโร	5,863	3,586	2,681	1,147	48.7514	49.6515
ปอนด์สเตอร์ลิง	315	37	235	-	50.1709	51.1328
เยน	-	109,807	-	8,591	0.3819	0.3898

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contract) คงเหลือโดยมีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน	จำนวน (พัน)	วันที่ครบกำหนด	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)
สัญญาซื้อ			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	17,845	2 มกราคม 2552 - 23 มิถุนายน 2552	33.2600 - 35.6062
ยูโร	570	6 กุมภาพันธ์ 2552 - 5 มิถุนายน 2552	45.6930 - 51.7048
สัญญาขาย			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	12,235	9 มกราคม 2552 - 28 พฤษภาคม 2552	33.6400 - 35.4400
ยูโร	1,700	5 มีนาคม 2552 - 29 มิถุนายน 2552	48.8259 - 49.7600

ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ (Commodity swap agreement) คงเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินค้า	ปริมาณ (ตัน)	วันที่ครบกำหนด	ราคาตลาดของวัตถุดิบ ณ วันที่	
			ราคาตามสัญญา (เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อหน่วย)	31 ธันวาคม 2551 (เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อหน่วย)
ทองแดง	1,430	28 กุมภาพันธ์ 2552 - 30 มิถุนายน 2552	3,180 – 7,200	2,902

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาให้สิทธิแก่ธนาคารในต่างประเทศแห่งหนึ่งในการขายทองแดงในอนาคตเป็นจำนวน 600 ตัน (เฉพาะบริษัทฯ: 150 ตัน) โดยธนาคารจะต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อขายทองแดงให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดในระหว่างเดือนมีนาคม 2552 ถึงสิงหาคม 2552 โดยมีราคาตามสัญญาเท่ากับ 6,700 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งหากราคาตามสัญญาสูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ยในเดือนที่สัญญาครบกำหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องชำระเงินให้ธนาคารตามผลต่างดังกล่าวคูณด้วยปริมาณที่ครบกำหนดในเดือนนั้น

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.1:1 (2550: 2.6:1) และบริษัทมีอัตราส่วนเท่ากับ 1.6:1 (2550: 1.2:1)

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่	ตามที่	ตามที่	ตามที่
	จัดประเภทใหม่	เลขรายงานไว้	จัดประเภทใหม่	เลขรายงานไว้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	5,764,364,493	5,774,597,665	1,379,024,957	1,380,473,642
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,233,172	-	1,448,685	-

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552